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-------------------------- 
 
๑. ช่ือโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
 
๒. วัน/เดือน/ปีที่ดําเนินการ  วันจันทร์ที่ 22-วันพุธที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๖4 
 
๓. สถานที่   ณ จังหวัดนครราชสีมา 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย    

   หน่วยงานภาครัฐ  ประชาชนทั่วไป                   

   เยาวชน  อื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง คณะกรรมการ
     กัญชาจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยกัญชา 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้แทนส่วนต่าง ๆ 
     ที่เก่ียวข้องกับการปลูกกัญชา และกลุ่มผู้ผลิต
     และผู้ประกอบการผ้าไหมปักธงชัย 
 
๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ 
  การดําเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา ในคร้ังนี้ มีความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
 ๕.๑  ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๑) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งการจะดําเนินการให้ลุล่วงไปได้
จําต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลายของรัฐตามแนวทางประชารัฐภายใต้
กฎเกณฑ์ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะทําให้สามารถขับเคลื่อนประเทศ 
ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ทั้งในทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒) สอดคล้องกับบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๐ ที่กําหนดให้วุฒิสภาชุดปัจจุบัน 
มีหน้าที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖  
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 เหตุนี้ จึงจําเป็นที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ 
ของประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยผ่านกลไกการพบปะพูดคุยเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะนํามาดําเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา 
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 ๕.๒  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๑) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้าง 
และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธ 
ของโลก 
  2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชน
ท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกร
เข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและ
วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้าให้มีเอกลักษณ์ เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร 
 
๖. ข้อมูลทั่วไป 
  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ 
กับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับจังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรี สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมีทั้งที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น 
และพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ 
  1. บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใต้ของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเล มากกว่า 250 เมตร 
อยู่ในบริเวณอําเภอปากช่อง อําเภอปักธงชัย อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอครบุรี และอําเภอเสิงสาง เทือกเขานี้เป็น 
ต้นกําเนิดของแม่น้ําลําธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค ได้แก่ แม่น้ํามูล ลําแชะ ลําพระเพลิง และ 
ลําปลายมาศ พื้นที่ระหว่างเทือกเขาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึกและลูกคลื่นลอนตื้น ตอนล่างของหุบเขา
มีความลาดชันค่อนข้างมาก ทําให้มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณน้ีค่อนข้างสูง 
  2. บริเวณที่สูงทางตอนกลางของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 200 -250 เมตร อยู่ในเขต
อําเภอด่านขุนทด อําเภอสีค้ิว อําเภอเทพารักษ์ อําเภอพระทองคํา ตอนล่างของอําเภอโนนไทย อําเภอขามทะเลสอ 
อําเภอเมือง อําเภอสูงเนิน ตอนบนของอําเภอปักธงชัยและอําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย อําเภอหนองบุญมาก  
อําเภอจักราช และอําเภอเสิงสาง ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นยกเว้นบริเวณใกล้เชิงเขามีลักษณะ 
เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ําไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ลําแชะ ลําพระเพลิง  
ลําตะคอง ลําน้ํามูล และลําจักราช 
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  3. พื้นที่ลูกคลื่นทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 200 เมตร อยู่ใน
เขตอําเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอําเภอโนนไทย อําเภอคง ทางทิศตะวันตกของอําเภอบัวใหญ่ อําเภอ 
บ้านเหลื่อม อําเภอห้วยแถลง และอําเภอชุมพวง อําเภอลําทะเมนชัย มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับ 
ที่นา บางตอนเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ําลําเชียงไกร และลําปลายมาศ 
  4. บริเวณที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ําทะเลน้อยกว่า 200 เมตร  
อยู่ในเขตอําเภอบัวใหญ่ อําเภอคง อําเภอโนนสูง อําเภอประทาย อําเภอพิมาย อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย และ
อําเภอเมืองยาง มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น และมีที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่งแม่น้ํา 
  แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อําเภอ 289 ตําบล 3,743 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
  1. อําเภอเมืองนครราชสีมา 2. อําเภอครบุรี   3. อําเภอเสิงสาง 
  4. อําเภอคง   5. อําเภอบ้านเหลื่อม  6. อําเภอจักราช 
  7. อําเภอโชคชัย  8. อําเภอด่านขุนทด  9. อําเภอโนนไทย 
  10. อําเภอโนนสูง  11. อําเภอขามสะแกแสง 12. อําเภอบัวใหญ่ 
  13. อําเภอประทาย  14. อําเภอปักธงชัย  15. อําเภอพิมาย 
  16. อําเภอห้วยแถลง  17. อําเภอชุมพวง  18. อําเภอสูงเนิน 
  19. อําเภอขามทะเลสอ  20. อําเภอสีค้ิว   21. อําเภอปากช่อง  
  22. อําเภอหนองบุญมาก 23. อําเภอแก้งสนามนาง 24. อําเภอโนนแดง 
  25. อําเภอวังน้ําเขียว  26. อําเภอเทพารักษ์  27. อําเภอเมืองยาง 
  28. อําเภอพระทองคํา  29. อําเภอลําทะเมนชัย  30. อําเภอบัวลาย 
  31. อําเภอสีดา   32. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

อําเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อําเภอเมืองนครราชสีมา 227,312 239,536 466,848 235,050 
อําเภอครบุรี 47,459 49,184 96,643 36,185 
อําเภอเสิงสาง 35,006 35,609 70,615 21,708 
อําเภอคง 39,934 41,210 81,144 22,581 
อําเภอบ้านเหลื่อม 10,417 10,686 21,103 6,165 
อําเภอจักราช 35,708 36,113 71,821 20,445 
อําเภอโชคชัย 40,362 42,757 83,119 33,340 
อําเภอด่านขุนทด 63,540 63,881 129,028 41,546 
อําเภอโนนไทย 35,168 36,558 71,726 21,849 
อําเภอโนนสูง 62,308 64,876 127,184 37,282 
อําเภอขามสะแกแสง 21,514 21,767 43,281 12,843 
อําเภอบัวใหญ่ 41,167 41,519 82,686 25,652 
อําเภอประทาย 38,570 39,064 77,634 21,886 
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อําเภอ ชาย หญิง รวม บ้าน 
อําเภอปักธงชัย 57,234 60,230 117,464 41,478 
อําเภอพิมาย 63,768 66,275 130,043 40,904 
อําเภอห้วยแถลง 38,269 38,021 76,290 21,253 
อําเภอชุมพวง 41,419 41,808 83,227 23,398 
อําเภอสูงเนิน 41,186 43,483 84,669 36,007 
อําเภอขามทะเลสอ 14,781 15,236 30,017 10,238 
อําเภอสีค้ิว 62,325 63,820 126,145 49,156 
อําเภอปากช่อง 96,991 99,897 196,888 105,900 
อําเภอหนองบุญมาก 30,305 30,671 60,976 18,096 
อําเภอแก้งสนามนาง 18,530 18,656 37,186 10,560 
อําเภอโนนแดง 12,482 12,976 25,458 6,978 
อําเภอวังน้ําเขียว 22,485 22,720 45,205 19,494 
อําเภอเทพารักษ์ 12,730 12,492 25,222 8,215 
อําเภอเมืองยาง 14,070 13,893 27,963 7,599 
อําเภอพระทองคํา 20,737 21,091 41,828 13,349 
อําเภอลําทะเมนชัย 16,310 16,445 32,755 9,152 
อําเภอบัวลาย 12,223 12,309 24,532 7,087 
อําเภอสีดา 12,017 12,162 24,179 7,147 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 17,617 18,431 36,048 11,228 

รวม 1,303,944 1,343,376 2,648,927 983,771 
 
  สรุปแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ. ศ. 2561 - 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  : ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง 
  ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
  1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
  2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
  3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 
  4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 
  5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น 
  6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่ออประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
  1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถ 
  2) การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
  3) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
  4) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  5) เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  6) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน 
  7) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / 
MICE City / Art City / Safe City)  
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ พบปะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง คณะกรรมการกัญชาจังหวัดนครราชสีมา 
ศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มวังน้ําเขียว วิสาหกิจชุมชนเสมา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักและผลไม้และสมุนไพรไทย 
วังน้ําเขียว วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร และงานหัตถศิลป์ดินด่านเกวียน วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์
สมุนไพร อําเภอครบุรี และกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๗.๒ ให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่และอํานาจวุฒิสภา และการดําเนินงานของวุฒิสภาในการ 
นําประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการพบปะประชาชนไปสู่การดําเนินการแก้ไข 
 ๗.๓ เย่ียมชมการดําเนินงานในพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงประกอบการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 7.4 ร่วมพบปะประชาชนในกิจกรรมที่เป็นงานประเพณีที่สําคัญของจังหวัด 

 
๘. วิธีการประเมินผล 

   การสังเกต   สอบถาม   การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร  

   การสัมภาษณ์   อื่น ๆ ได้แก่ การเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ 
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๙. ผลการดําเนินงาน 
  ๙.๑ เชิงปริมาณ 
   - จํานวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  - คน 
   - จํานวนผู้เข้าร่วม 140  คน 
   - แบ่งออกเป็น 

   ประชาชนทั่วไป  เด็ก-เยาวชน     ผู้บริหารโรงเรียน  

   ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ ได้แก่ 
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง คณะกรรมการกัญชาจังหวัด
นครราชสีมา ศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มวังน้ําเขียว วิสาหกิจชุมชน
เสมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักและผลไม้และสมุนไพร
ไทยวังน้ําเขียว วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร และงานหัตถศิลป์ดินด่านเกวียน วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์
สมุนไพร อําเภอครบุรี และกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
   ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนําเสนอปัญหาในรูปแบบการนําเสนอ
ด้วยวาจา เพื่อให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) นําไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
   ๒) ประชาชนได้รับรู้รับทราบเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมถึงบทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา และยุทธศาสตร์ชาติ  
    ทั้งนี้ จากการรวบรวมแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน โดยมีผู้ตอบแบบ จํานวน ๘๓ คน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด จํานวน 1 ประเด็น ได้แก่ ความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ร้อยละ 86.00) สําหรับ
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีที่อยู่ในระดับมาก มีจํานวน 5 ประเด็น ได้แก่ รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด  
(ร้อยละ 71.80) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ร้อยละ 83.80) บทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา (ร้อยละ 75.20) บทบาทภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ 75.40) และการนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต   
(ร้อยละ 80.00) 
   ๓) กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่ดีต่อการลงพื้นที่ของคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) อาทิ 
   3.1 นายนภดล ม่วงแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟ กล่าวว่า ขอบคุณและรู้สึก 
ดีใจที่คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มารับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาของชาวบ้านดงมะไฟในคร้ังนี้ และหวัง 
ว่าจะได้ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาอีกคร้ัง  
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  ๓.๒ นายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ลง
มารับฟังปัญหาความต้องการเก่ียวกับแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งชาวบ้านม่ันใจว่าสมาชิกวุฒิสภา 
จะเป็นตัวแทนเพื่อนาํปัญหาต่าง ๆ นําไปสู่การแก้ไข 

 ๔) ประชาชนได้รับรู้รับทราบการดําเนินงานของวุฒิสภาเป็นวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้  
เฟซบุ๊กวุฒิสภา เฟซบุ๊กสํานักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊กสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครราชสีมา เฟซบุ๊ก สวท.จังหวัดนครราชสีมา กรมประชาสัมพันธ์ ไลน์ “FM. 105.25 Radio” ไลน์ “สื่อมวลชน
โคราช” สถานีวิทยุกองทัพบก สวท. FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz สวท. FM 106.25 MHz สวท. FM 105.25 
MHz Facebook NBT 11 ทีวีอีสาน เว็บไซต์nbttvesan เว็บไซต์สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สํานักงาน
พัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และเว็บไซต์tpchannel  
  ๙.๓ เชิงเวลา 

   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 

   อื่น ๆ .................................... 
   ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 

    เพียงพอ/เหมาะสม  ไม่เพียงพอ 
 
๑๐. ข้อสังเกต (ไม่มี) 
 
๑๑. ข้อเสนอแนะ  
 - ปัญหาที่ดินทํากินและปัญหาต้นไม้เศรษฐกิจกิจให้ถูกกฎหมาย 
 - สิทธิประชาชนที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเสนอกฎหมายไม่ควรเสนอชื่อแค่ 50,000 รายชื่อ แต่ควรรับฟัง
ระดับหมู่บ้านกรณีเสียงไม่ถึง 50,000 รายชื่อ  
 - แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 - อยากให้มีโครงสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนต่อไป แต่ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกอบการล่วงหน้าเพื่อจะได้
เตรียมข้อมูลและแก้ปัญหาได้มากขึ้น 
 - แก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี พร้อมเพิ่มบทลงโทษที่จริงจังและเด็ดขาด 
 - อยากให้ติดตามผลงานหลังลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อทราบปัญหาและการแก้ปัญหาที่ถูกทาง 
 
๑๒. สรุปสาระสําคัญของการดําเนินโครงการ 
  วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม ๒๕๖4 
  เวลา 13.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค 
ตะออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ ณ วิสาหกิจชุมชนกาแฟดง
มะไฟ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นปัญหาด้านที่ดินทํากิน โดยมี  
นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอําเภอดงมะไฟ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําส่วนท้องถิ่น และ
ชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ 
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  ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
  วิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟ ตั้งอยู่บนเทือกเขาอีโต้ (เควสต้า) แห่งดินแดนอุทยานธรณีประเทศไทย 
บ้านดงมะไฟ ถูกขนานนามว่า แหล่งเพชรดําและทองคําขาว เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ถูกห้อมล้อมด้วย
ผืนป่า แหล่งต้นน้ําลําธารที่ระดับความสูง 400-700 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง จากตําแหน่งที่ตั้ง 
ทางภูมิศาสตร์นี้ ทําให้กาแฟดงมะไฟ มีอัตลักษณ์คือรสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอม นุ่มนวล และที่สําคัญมีระดับ 
สารคาเฟอีน 1% ตามธรรมชาติ  
  การนําพืชเกษตรท่ีสูงมาปลูกในพื้นที่แห่งนี้ สามารถสร้างป่าต้นน้ําลําธารที่ดี สร้างงาน สร้างรายได้ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ เกิดความเข้มแข็งของชุมชน พิธีรับขวัญแม่กาแฟ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เส้นทางวิ่ง
ป่าดงมะไฟ (Dongmafai Trail Run) ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบย่ังยืนให้กับชุมชนอย่างลงตัว 
  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์กาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟทางเลือกใหม่เพื่อสุนทรียภาพและสุขภาพอย่าง
แท้จริง สามารถดื่มได้ไม่จํากัด ได้รับการจดขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้า ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Thai 
Geographical Indication) เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2559 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ 
 จากการเปิดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟร่วมกันนําเสนอปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) พบว่า มีประเด็นสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
  1. นายนพดล ม่วงแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟ ได้ขอให้วุฒิสภาเร่งผลักดันแก้ไข
ปัญหาที่ดินที่ทํากิน ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าประชาชนไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถเข้ามาร่วม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ 

 2. นายชัชวาลย์ วงษ์แก้ว ประธานองค์การคุ้มครองสิทธิประชาชนรักษาประโยชน์ชาติ  
และกรรมการผู้บริหารองค์กรผู้ตรวจสอบผู้ใช้อํานาจรัฐและภาคประชาชน กล่าวสนับสนุนให้วุฒิสภาช่วยแก้ไข
ปัญหาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ในการทํากินและอยู่อาศัย โดยไม่ได้รับการรบกวนจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

 การดําเนินการของคณะกรรมการฯ 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาที่ทํา
ให้ต้องมีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อมารับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ จากประชาชนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้การพิจารณากฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สําหรับปัญหาที่พบหากสามารถ
แก้ไขได้ในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด จะรับไปเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
ให้กับพี่น้องประชาชน สําหรับปัญหาที่เกินอํานาจของจังหวัด คณะกรรมการฯ จะนําไปพิจารณาผลักดันหรือ
ดําเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา และจะแจ้งผลความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป 
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  2. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ กล่าวว่า ปัญหาด้านกฎหมายเก่ียวกับการตั้งถิ่นฐานของคนในบ้านดง
มะไฟซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ทําให้กลายเป็นพื้นที่ผิดกฎหมาย จนมาถึงรัฐบาลคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการแก้ไขกฎหมายโดยกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้คนสามารถ 
อยู่ร่วมกับป่าได้ จนเกิดโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหา 
ในเฉพาะจุดได้ ทั้งนี้ หากแก้ไขปัญหาเร่ืองที่ดินเสร็จก็จะเชื่อมกับอาชีพปลูกกาแฟ การปลูกกาแฟของวิสาหกิจชุมชน
บ้านดงมะไฟมีน้อยเกินไป ควรจะมีอย่างน้อย 5,000 ไร่ ขึ้นไป หรือทําการปลูกพืชผสมผสาน ปลูกไม้มีค่า  
เพื่อสร้างความย่ังยืนในพื้นที่และประชาชนมีส่วนในการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนและท้องถิ่น 

 3. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กล่าวว่า รัฐบาลยุค คสช. ได้ตั้งโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน
(คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ให้อยู่ในพื้นที่ป่าอย่างถูกกฎหมาย  
และสามารถสร้างป่า สร้างรายได้ หมู่บ้านดงมะไฟได้รับการสํารวจที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือปี 2541 ทั้งนี้ 
จะรับไปติดตามประสานโดยใช้กลไกของวุฒิสภาอีกทางหน่ึง ขอชื่นชมวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟถือเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีที่ทําอย่างไรให้คนอยู่กับป่าอย่างถูกกฎหมายโดยชุมชน ท้องที่ ร่วมกันดูแลรักษาป่า 
  4. นายสุธี มากบุญ ได้สอบถามผู้อํานวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ที่ 8 (นครราชสีมา) ว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และจะดําเนินการอย่างไร เพื่อแก้ไขให้กับประชาชนได้ 
  นายปริญญา วรรณศุภ ผู้อํานวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 
(นครราชสีมา) กล่าวว่า พื้นที่บ้านดงมะไฟเข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  
ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว 5 พันกว่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในหลายหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งคือ ลุ่มน้ํา 3 4 5 ก่อน
มติรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยสํานักที่ดินได้เข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ลงมาสอบถามความต้องการของประชาชนว่าต้องการ 
ให้รัฐช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรบ้าง เม่ือชุดแรกได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ได้รับอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยหน้าที่ของกรมป่าไม้รับผิดชอบตรวจสอบติดตาม
เง่ือนไขการอนุญาต ขณะน้ี กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ทางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการจังหวัดเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่บ้านดงมะไฟ และหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ 5 พันกว่าไร่
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปที่ดินได้แจกสมุดคู่มือให้กับประชาชนหลังจากที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการ
เรียบร้อยแล้ว สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) มีหน้าที่ดูแลพื้นที่เป้าหมายใน 4 จังหวัด ป่าสงวน 
91 ป่า ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4 แสนไร่ อย่างไรก็ตามบ้านดงมะไฟได้รับการจัดอันดับความเร่งด่วนเป็นระดับต้น ๆ 
ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) จะเห็นได้จากลุ่มน้ํา 3 4 5 ได้รับอนุญาตไปแล้ว ลุ่มน้ํา 1 2 
ได้ทําการสํารวจปัจจุบันและเข้าสู่โครงการจัดการเรียบร้อยแล้ว 
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รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ  
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

 
  วันอังคารที่ ๒3 มีนาคม ๒๕๖4 
  เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง ณ วิสาหกิจชุมชนบ้าน 
โพนสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นปัญหาด้านแหล่งน้ํา โดยมี นายชนะ  
ธรณีทอง นายอําเภอโพนสูง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นําส่วนท้องถิ่น และ
ชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ 
 ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโพนสูง เร่ิมต้นจากได้รับงบประมาณตามโครงการ SML  
จึงจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อหารือและเชิญชวนชาวบ้าน จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเร่ิมจากกลุ่มผลิตก้อนเห็ด
นางฟ้า ซึ่งภายหลังจากจดทะเบียนตั้งกลุ่มแล้ว ได้สร้างกลุ่มอาชีพย่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด 
เล้ียงหมูหลุม ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกฝร่ังกิมจู มีการวางแผนผลิตสินค้าชุมชนโดยการนําผลผลิตที่มีจํานวนมาก 
ในชุมชนและมีความโดดเด่นมาแปรรูป โดยนํามาทําเป็นกลุ่มอาชีพ จัดให้มีคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโพนสูง มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ประธานกลุ่มเป็นผู้นําที่มีภาวะผู้นําสูง  
มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการจูงใจสมาชิกกลุ่มให้มีส่วนร่วม และสามารถประสานกับหน่วยงานภายนอกในการ
จัดหาทุนสนับสนุนกลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ได้แก่  
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 1) ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริบ้านโพนสูง “โพนสูง นิเวศ เกษตร 
ขอบเมือง” ซึ่งรวมกลุ่มกันทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  
และจัดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
  2) บ้านขนมไทย “ย้อนรอยมนต์เสน่ห์ขนมไทย หวานจับใจไม่รู้ลืม” เป็นกลุ่มอาชีพที่ทําขนมไทย
สดใหม่ทุกวัน ทั้งจําหน่ายที่ตลาด และสําหรับต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน  
  3) ผักไฮโดรโปนิกส์ “ผักไร้ดิน ปลอดภัยไร้สารพิษ” เป็นกลุ่มอาชีพที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดย 
ไม่ใช้ดิน  
  4) อุโมงค์มัลเบอร่ี “โน้มก่ิงทําอุโมงค์หม่อน” เร่ิมจากการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมโดยปลูก 
ต้นหม่อน ให้เป็นแถวแล้วโน้มยอดมาผูกกันให้เป็นอุโมงค์ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชม เก็บผลมัลเบอร่ี และนํามา
แปรรูปเป็นน้ํามัลเบอร่ีบรรจุขวดขาย เพิ่มรายได้ 
  5) สะพานกลางนา “พักผ่อน หย่อนใจ ที่สะพานไม้” มีสะพานไม้ทอดยาวกลางทุ่งนา เพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยว  
  6) พิพิธภัณฑ์ของเก่า “ของเก่าน่าชม เติมความสุข ย้อนวันวาน” สําหรับจัดเก็บสิ่งของเคร่ืองใช้ 
เก่าโบราณ ที่มีตํานาน ความเป็นมาสะท้อนความรู้ ภูมิปัญญาในอดีต  
  7) หมูหลุม “ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ด้วยหมูหลุม” เป็นกลุ่มที่เลี้ยงหมูในหลุม ใช้น้ําหมัก 
จากสมุนไพรเพื่อไล่แมลง ลดกลิ่นมูลหมู และใช้ปุ๋ยจากมูลหมู  
  8) โรงเลี้ยงจิ้งหรีด “คุณภาพดี เนื้อแน่น สะอาด ถูกหลักอนามัย” บรรจุถุงแล้วใส่ช่องแช่แข็ง 
เพื่อจําหน่าย  
  9) สะพานนาบัว “ชมนาบัว ใส่บาตรบนสะพานไม้” เป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวกลางนาบัวขนาดใหญ่ 
  10) กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มที่จัดที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ป่ันจักรยานไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านและทํากิจกรรม 
ต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มภายในชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําขนมที่บ้านขนมไทย ปลูกผัก 
ไฮโดรโปนิกส์ โน้มก่ิงต้นหม่อนและเก็บผลมัลเบอร่ี ถ่ายภาพสะพานกลางนา ชมพิพิธภัณฑ์ของเก่า ดูการเลี้ยง 
หมูหลุม โรงเลี้ยงจิ้งหรีด และใส่บาตรที่สะพานนาบัว 
     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง 
 จากการเปิดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูงร่วมกันนําเสนอปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง) พบว่า มีประเด็นสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. นายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง ได้นําเสนอ
ปัญหาเร่งด่วนที่ทางหมู่บ้านต้องการให้วุฒิสภาช่วยผลักดัน คือ ฝายกักเก็บน้ําชํารุดเสียหาย คันคลองเกิดการ
พังทลาย จึงทําให้ฝายดังกล่าวไม่สามารถกักเก็บน้ําในฤดูแล้งได้ และคันคลองเกิดพังทลายต่ํากว่าระดับน้ําทําให้เกิด
น้ําท่วม นอกจากนี้ ถนนบริเวณโดยรอบชุมชนได้รับความเสียหาย ส่งผลให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปด้วยความ
ลําบาก ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่เน้นการป่ันจักรยานรอบพื้นที่ชุมชน แต่เม่ือเส้นทาง
การสัญจรเสียหาย ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติของนักท่องเที่ยวไม่สะดวก จึงอยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสร้าง  
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ฝายกักเก็บน้ําลําบริบูรณ์ สร้างผนังกันดิน ยกระดับคันคลอง และปรับปรุงผิวถนน เพื่อให้ชุมชนแห่งนี้สามารถ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 2. นายประเสริฐ เพ็ชรหม่ืนไวย สมาชิกกลุ่มบ้านโพนสูง กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
ได้รับทราบและให้องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) โพนสูง จัดทําแผนงานโครงการเพื่อสร้างฝายเสนอไปที่จังหวัด
แล้ว ภายหลังได้มีการสอบถามทาง อบต. ทราบว่ายังไม่ได้เขียนแบบเนื่องจากยังไม่ได้สั่งอย่างเป็นทางการ  
ขณะนี้ จึงไม่สามารถสร้างฝายได้ ทั้งนี้ ขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาที่มารับฟังปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  
 การดําเนินการของคณะกรรมการฯ 

 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยจัดตั้งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ทั้งหมด 7 ภาค 
เพื่อลงพื้นที่ รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน สําหรับปัญหาที่ได้ รับฟังจากหัวหน้าส่วนราชการ  
และชาวบ้าน เช่น การสร้างฝายลําบริบูรณ์ การปรับปรุงผิวถนน จะได้นําไปดําเนินการประสาน ผลักดัน ตามหน้าที่
และอํานาจของวุฒิสภาต่อไป 

 2. นายสุธี มากบุญ ขอให้นายอําเภอโพนสูง ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดว่า ได้มีการบรรจุเร่ืองการ
พัฒนาแหล่งน้ําไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือไม่ และประสานผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 8 ได้ทําเร่ืองการพัฒนา
แหล่งน้ําหรือไม่ โดยปัญหาดังกล่าว จะนําเข้าหารือในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา อีกทางหน่ึง 
ทั้งนี้ ขอชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้อย่างสมบูรณ์
แบบ และใช้การเกษตรนําการท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวนําการเกษตร 

 3. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา มีสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคดูแล
ภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการบริการจัดการน้ําได้ ชุมชนสามารถส่งชื่อเข้าไปเพื่อขอจัดตั้งเป็น
องค์กรผู้ใช้น้ํา เม่ือเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําแล้วจะมีสิทธิเข้าไปอยู่ในคณะอนุทรัพยากรนํ้าจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน และเป็นผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการลุ่มน้ํามูลที่มีการประชุมทุกเดือน สามารถนําปัญหาเหล่านี้
หรือแผนการไปเสนอพูดคุยในที่ประชุมได้ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก  
ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จะเชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาหารือเก่ียวกับ
ประเด็นปัญหาดังกล่าวตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป 

 ๔. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากเป็นปัญหาเร่ืองน้ําควรเชิญชลประทาน
มาร่วมรับฟังเพื่อแก้ไขปัญหาด้วย สําหรับปัญหาเร่ืองการสร้างฝาย ชุมชนได้จัดทําแผนงานโครงการเสนอไป 
ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือไม่  

 นายชนะ ธรณีทอง นายอําเภอโพนสูง กล่าวว่า สําหรับปัญหาที่พบ อาทิ ฝายกักเก็บน้ําลําบริบูรณ์ 
สร้างผนังกันดิน การยกระดับคันคลอง และปรับปรุงผิวถนน จะรับไปประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป 
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รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง 
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
  จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะฯ ได้ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อําเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเก่ียวกับการปลูกกัญชา จากผู้แทน           
ส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมี           
นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ ว่ าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์  ดร .วีระพงษ์            
แพสุวรรณ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอํารุง คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศาสตราจารย์ 
(เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ และคณะผู้บริหาร มทส. ร่วมให้การต้อนรับ 
  ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
  รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ย้ายต้นกล้ากัญชาพันธุ์ฝอยทองภูผายล สกลนคร รุ่นแรก หลังได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามแผนการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
เข้าพื้นที่ภายในโรงเรือนระบบปิดตามมาตรฐานสากล เพื่อผลิตวัตถุดิบกัญชา การตรวจสอบคุณภาพ การใช้พื้นที่
แปรรูป เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย ๙ ตํารับเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เผยดําเนินการอย่างรัดกุมภายใต้
ข้อกําหนดและการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปลูก ๓,๓๖๐ ต้นต่อรอบการผลิต คาดเก็บเก่ียวรอบ
แรกในเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2564 
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  จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย ขับเคล่ือนและเตรียม
ความพร้อมการผลิตกัญชาแพทย์แผนไทย ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อปลูกวัตถุดิบกัญชา การตรวจสอบคุณภาพ 
การใช้พื้นที่แปรรูป การวิจัยยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีสําหรับทํายาสมุนไพร
คุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานสากล โครงการวิจัย “การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” 
โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด เป็นนักวิจัยหลัก ได้มีการวางแผนการผลิต แผนการจําหน่ายและ  
แผนการใช้ประโยชน์ เสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามลําดับ กระทั่ง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ได้ออกใบอนุญาตการปลูกและครอบครองเมล็ดพันธุ์กัญชา ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นที่เรียบร้อย นับ
จากนี้ มทส. จะเดินหน้าตามแผนงานอย่างเต็มกําลัง หลังจากเตรียมการปรับพื้นที่พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ  
๕๐ พรรษา บรมราชกุมารี ขนาด ๑๕ ไร่ จัดสร้างโรงเพาะชําต้นกล้า จํานวน ๑ โรง โรงเรือนเพื่อการปลูก ขนาด  
๕ x ๑๐๐ เมตร จํานวน ๒ โรง เป็นโรงเรือนระบบปิดวางระบบน้ําหยด พร้อมระบบระบายอากาศ เพื่อการ 
เพาะกล้า การเตรียมดิน การปลูก การเก็บผลผลิตกัญชา และการจัดทํารายงานผล ซึ่งจะดําเนินการอย่างรัดกุม
ภายใต้ข้อกําหนดที่ระบุปลูกได้จํานวน ๓,๓๖๐ ต้นต่อหนึ่งรอบการผลิต “เมล็ดพันธุ์กัญชาฝอยทองภูผายล”  
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งได้ทําการคัดแยกต้นกล้ากัญชารุ่นแรก และทํา
การย้ายปลูกในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมงาน และเม่ือต้นกล้ามีความสูงประมาณ ๓๐ 
เซนติเมตร จะทําการคัดเลือกต้นที่สมบูรณ์ไปปลูกภายในโรงเรือน ทั้ง ๒ โรง แบ่งเป็นปลูกในกระถาง ๑,๕๐๐ 
กระถาง และปลูกแบบลงดิน ๑,๘๖๐ ต้น รวมจํานวน ๓,๓๖๐ ต้นต่อรอบการผลิต สําหรับผลผลิตกัญชาสด จํานวน 
๒,๐๐๐ กิโลกรัม จะทําการเก็บเก่ียวรอบแรกประมาณเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม รอบที่สอง เดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องใช้ความทักษะและประสบการณ์อย่างสูง ทั้งนี้ วัตถุดิบทางการผลิตที่เหลือ
จะถูกเผาทําลายโดยโรงเผาขยะชีวมวล มทส. ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบฯ อย่างใกล้ชิด 
และก่อนเก็บเก่ียวจะต้องประสานให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา ในวิเคราะห์สารตกค้าง ๕ ส่วน 
คือ ราก ลําต้น ใบ ดอก และเมล็ด เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน ก่อนส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล 
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลเครือข่ายกรมการแพทย์แผนไทย เป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรแผนไทย จํานวน ๙  
ตําหรับ คือ ตําหรับศุขไสยาศน์ ตําหรับทําลายพระสุเมรุ ตํารับยาทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง ตํารับยาแก้ลม   
แก้เส้น ตําหรับยาแก้ลมข้ึนเบ้ืองสูง ตําหรับยาแก้ลมเนาวนารีวาโย ตําหรับยาไพสาลี ตําหรับยาอไภยสาลี และ 
ตําหรับยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไขผอมเหลือง เป็นไปตามแผนการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ พัฒนาต่อยอดยาสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างย่ังยืน” 
  นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล  
ในการสนับสนุนการนํากัญชามาใช้ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย 
ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการอนุญาตให้ใช้ กัญชาเสรีเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายหลังจากมีการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มาตรา ๒๖/๒ ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
ประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องใช้กัญชาทุกรายมีสิทธิในการเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และการเข้าถึงกัญชาจะต้องไม่เป็นการจํากัดรูปแบบเฉพาะผลิตภัณฑ์ 
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กัญชาเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade) เท่านั้น แต่ผู้ป่วยจะต้องมีเสรีภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทุกรูปแบบ 
ทั้งรูปแบบยาแผนปัจจุบัน (Modern Drugs) ตํารับยาตามตํารายาแผนไทย ตํารับ Special Access Scheme (SAS) 
สําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และตํารับยาจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน (Traditional Products) ดังนั้น 
การจัดพิธีปลูกต้นกล้ากัญชา เพื่อการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ จึงถือ
เป็นการขับเคล่ือนและกระตุ้นสังคมให้เล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยและพัฒนากัญชาในประเด็นที่เก่ียวข้องทาง
การแพทย์ เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ในนาม
จังหวัดนครราชสีมา รู้สึกยินดีและขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความสนใจมารับฟังเสียงสะท้อน ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณากล่ันกรองกฎหมาย ตลอดจนถึงการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยนําไป 
สู่แรงขับเคลื่อนและกระตุ้นให้สังคมเร็งเห็นและหันมาสนใจประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการนํากัญชามาใช้ในทาง
การแพทย์ในระยะยาวต่อไป 
  ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ นําเสนอเก่ียวกับกระบวนการผลิตกัญชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับใบอนุญาตจาก  
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อผลิตกัญชา จํานวน 3,000 ต้น ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 3 ไร่ อาทิ 
โรงเรือนปลูก โรงเพาะกล้า นอกจากนี้ มีการปลูกในกระถางและปลูกลงดิน เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของทั้งแบบ มี
ระบบควบคุมด้วยกล้องวงจรปิด การควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย การปลูกและการแสดงผลการเพาะกล้า 
ก่อนปลูกจะมีการทดสอบวัสดุปลูกก่อนว่าวัสดุชนิดไหนที่ให้ผลดี การเจริญเติบโตใกล้เคียงกันแต่ในดินมีการเติบโต
ดีกว่าเล็กน้อย ในการปลูกกัญชาจะมีเจ้าหน้าที่ มทส. มาตรวจสอบว่าถูกต้องตาม กฎระเบียบที่ อย. ให้ไว้หรือไม่ 
สําหรับโรงพยาบาลของรัฐที่มารับไปทํายา จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่เข้าโครงการเท่านั้น เช่น โรงพยาบาลคูเมือง 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะเร่ิมเปิดคลินิคกัญชาทางการแพทย์ โดยจะใช้ประโยชน์จากกัญชาที่ผลิตได้เอามาใช้ที่
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่จะขยายผลสู่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการจะปลูกกัญชา และจะฝึกอบรมในการ
ปลูกในระบบที่ มทส. ทําอยู่ในขณะนี้  
  แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  เพื่อให้การปลูกกัญชาภายในประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม รัดกุม ตามหลัก
วิชาการและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงป้องกันมิให้มีการนํากัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการ
จัดทําแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อรองรับการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และ
การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  (ก) กรณีผู้ขอรับอนุญาตรายใหม่ พิจารณาใน ๖ ประเด็นดังต่อไปนี้ 
    ๑. สถานที่เพาะปลูก ต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตาม “แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่
การเก็บรักษา และการควบคุม การใช้สําหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา” 
   ๒. ปริมาณการปลูก 
    ๒.๑ กรณีปลูกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ ต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต
แผนการจําหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ รวมท้ังมีเอกสารแสดงรายละเอียดการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่าง
ฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์ม กับผู้ซื้อผลผลิต 
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    ๒.๒ กรณีปลูกเพื่อศึกษาวิจัย ต้องสอดคล้องกับแผนการผลิต และแผนการใช้ประโยชน์  
   ทั้ง ๒ กรณี พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุญาตและการควบคุมการปลูก การผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕ เฉพาะกัญชา 
   ๓. ประวัติการถูกดําเนินคดีเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติ
การถูกดําเนินคดีในความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซึ่งตรวจสอบโดย ศูนย์ตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.criminal.police.go.th/index.php) 
   ๔ .  มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการร่ัวไหลของกัญชา ซึ่งเป็นไปตาม  
“แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษา และการควบคุมการใช้สําหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา” 
   ๕. รายละเอียดการดําเนินการ แบ่งเป็น ๒ กรณี 
    ๕.๑ กรณีปลูกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดครบ  
๗ หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
     ๑) ชื่อผู้ขอรับอนุญาต 
     ๒) วัตถุประสงค์การดําเนินการ 
     ๓) แผนการผลิต แผนการจําหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีเอกสารแสดง
รายละเอียดการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของฟาร์ม กับ ผู้ซื้อผลผลิต 
     ๔) วิธีการดําเนินการ 
      ๔.๑) รายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ ชื่อของสายพันธุ์ (ถ้ามี) จํานวน
เมล็ดพันธุ์ และแหล่งที่มา 
      ๔.๒) วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และสถานท่ีเก็บภายหลังการ 
เก็บเก่ียว (ซึ่งวิธีการปลูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปลูกและการเก็บเก่ียวที่ดีของพืชสมุนไพร Good 
Agricultural Practices (GAP)) 
      ๔.๓) ระยะเวลาในการดําเนินการ 
      ๔.๔) ขั้นตอนการทําลายส่วนอื่น ๆ ของกัญชาที่ไม่เก่ียวข้อง 
      ๔.๕) วิธีการเตรียมสารสกัดและอุปกรณ์ที่ใช้ (ถ้ามี) 
      ๔.๖) การควบคุมคุณภาพสารสกัด (ถ้ามี) 
      ๔.๗) การคํานวณปริมาณสารที่ได้ (ถ้ามี) 
      ๔.๘) การทําลายของที่เหลือจากการสกัด (ถ้ามี) 
     ๕) สถานที่ดําเนินการ พร้อมภาพถ่ายและพิกัดสถานท่ีทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของสถานท่ีปลูกโดยชอบด้วยกฎหมาย (หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่า 
หรือผู้ให้ใช้ที่ดิน ในกรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการเพาะปลูก) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
อาคารสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น 
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     ๖) ลายมือชื่อของผู้ขอรับอนุญาต พร้อม วันเดือนปี 
     ๗) ประวัติการกระทําความผิดของผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ (เป็นหนังสือรับรองตนเอง) 
    ๕.๒ กรณีปลูกเพื่อศึกษาวิจัย อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดครบ ๑๘ หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
       ๑) ชื่อโครงการวิจัย 
      ๒) รายชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการวิจัย 
      ๓) ความสําคัญและที่มาของโครงการวิจัย 
      ๔) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
      ๕) ขอบเขตของโครงการวิจัย 
      ๖) กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) 
      ๗) การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
      ๘) แผนการผลิต และแผนการใช้ประโยชน์ 
      ๙) วิธีการดําเนินการวิจัย 
       ๙.๑) รายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ ชื่อของสายพันธุ์ (ถ้ามี) 
จํานวนเมล็ดพันธุ์และแหล่งที่มา 
       ๙.๒) วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและสถานที่เก็บภายหลังการ
เก็บเก่ียว (ซึ่งวิธีการปลูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปลูกและการเก็บเก่ียวที่ดีของพืชสมุนไพร Good 
Agricultural Practices (GAP)) 
       ๙.๓) ขั้นตอนการทําลายส่วนอื่น ๆ ของกัญชาที่ไม่เก่ียวข้อง 
        ๙.๔) วิธีการเตรียมสารสกัดและอุปกรณ์ที่ใช้ (ถ้ามี) 
        ๙.๕) การควบคุมคุณภาพสารสกัด (ถ้ามี) 
        ๙.๖) การคํานวณปริมาณสารที่ได้ (ถ้ามี) 
        ๙.๗) การทําลายของที่เหลือจากการสกัด (ถ้ามี) 
       ๑๐) ระยะเวลาการดําเนินโครงการวิจัย 
       ๑๑) สถานที่ดําเนินโครงการวิจัย พร้อมภาพถ่ายและพิกัดสถานที่ทางภูมิศาสตร์ 
รวมทั้งหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองของสถานที่ปลูกโดยชอบด้วยกฎหมาย (หนังสือให้ความยินยอม
จากผู้ให้เช่า หรือผู้ให้ใช้ที่ดิน ในกรณีขอเช่าหรือขอใช้ที่ดินของบุคคลอื่นในการเพาะปลูก) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของอาคารสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น 
       ๑๒) งบประมาณของโครงการวิจัย 
       ๑๓) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑๔) ลายมือชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อม วันเดือนปี 
       ๑๕) ลายมือชื่อผู้อนุมัติโครงการวิจัย พร้อม วันเดือนปี 
       ๑๖) ประวัติการกระทําความผิดของผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการวิจัย (เป็นหนังสือ
รับรองตนเอง) 
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      ๑๗) เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
       ๑๘) หน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    ๖. ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับอนุญาต 
     ๖.๑) หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์  
เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ 
หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย 
    ๖.๒) สถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย
และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ซึ่งดําเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐตามข้อ ๖.๑ 
    ๖.๓) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งดําเนินการภายใต้ความร่วมมือและกํากับดูแลของ ผู้ขออนุญาตตาม 
๖.๑ หรือ ๖.๒ และต้องดําเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐตามข้อ ๖.๑ 
    ๖.๔) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งดําเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐตามข้อ ๖.๑  
   ผู้ขอรับอนุญาตท้ัง ๔ ประเภทข้างต้น ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย และมีถิ่น
ที่อยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และกรรมการของนิติบุคคลหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสามต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีสํานักงานในประเทศไทย 
  (ข) กรณีผู้รับอนุญาตประสงค์ต่ออายุ พิจารณาใน ๓ ประเด็นดังต่อไปนี้ 
   ๑. ประวัติการถูกดําเนินคดีเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษของผู้ขอรับอนุญาต ต้องไม่เคยมีประวัติ
การถูกดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๕ ซึ่งตรวจสอบโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด 
   ๒ . ผลการดําเนินงานในครั้งที่ผ่านมา โดยสรุปผลการดําเนินงานให้ชัดเจน ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการ และข้อมูลบัญชีรับจ่ายยาเสพติดให้โทษรายเดือน และรายปี 
   ๓. ข้อมูลการกระทําผิดเง่ือนไขการอนุญาต 
  (ค) กรณีผู้รับอนุญาตขอเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต แผนการจําหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ 
พิจารณาใน ๒ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
    ๑. กรณีเพิ่มปริมาณการปลูกในสถานที่เดิมให้ผู้ รับอนุญาตย่ืนคําร้องขอเปลี่ยนแปลงที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดําเนินการพิจารณาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในหนังสือสําคัญแล้วแจ้งให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษและผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ  
ในกรณีมีประเด็นที่ต้องการความเห็นจากอนุกรรมการ ให้พิจารณานําเร่ืองเข้าในที่ประชุมเพื่อขอความเห็นได้ 
   ๒. กรณีเพิ่มสถานท่ีเพาะปลูกให้ผู้รับอนุญาตย่ืนขออนุญาตผลิต (ปลูก) และผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาเช่นเดียวกับการขอรับอนุญาตใหม่ (รายละเอียดตามข้อ (ก) กรณีผู้ขอรับอนุญาตรายใหม่) 
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  หมายเหตุ : กรณีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในต่างจังหวัด ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
โดยความเห็นจากคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมอบหมายให้พิจารณา หรือคณะทํางาน จากศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด : ศอ.ปส.(จ) 
     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับการปลกูกัญชา 
  นายประชา ถาวรจิรอังกูร วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทยวังน้ําเชียว นําเสนอ
ประเด็นปัญหาของวิสาหกิจชุมชน อาทิ ปัญหาเร่ืองที่ดินในการปลูกกัญชา ปัญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่มีกฎหมายฉบับรองและระเบียบปฏิบัติอย่างชัดเจน ปัญหาขั้นตอนในการ 
รับอนุญาต 
 การดําเนินการของคณะกรรมการฯ 
 1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวว่า ประเด็นเก่ียวกับการปลูกกัญชา
ถือว่าเป็นเร่ืองที่สมาชิกวุฒิสภาให้สําคัญและสนใจมาก วุฒิสภา มีหน้าที่ในการพิจารณากล่ันกรองกฎหมาย จําเป็นที่
สมาชิกวุฒิสภาจะต้องลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ จากประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อให้การพิจารณากฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น ข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
ในคร้ังนี้ ทางคณะกรรมการฯ จะนําไปพิจารณาผลักดันหรือดําเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภา
ต่อไป 
 ๒. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ได้สอบถามข้อมูลเก่ียวกับการปลูกกัญชาเพื่อใช้เป็นยารักษาโรค อาทิ 
ใบอบแห้ง ดอก ราก หรือลําต้น สามารถการนําไปใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคได้โดยรวม หรือแยกแต่ละโรค เช่น 
รากกัญชา นําไปรักษาโรคเก๊า นอกจากนี้ มีการให้อาหารเสริม หรือว่าการกําจัดศัตรูพืชหรือไม่ 
  3. นายสุธี มากบุญ กล่าวว่า การวิจัยของสถาบันการศึกษาควรมีการแพร่หลาย เพื่อให้รัฐบาล
ยอมรับในหลาย ๆ ประเด็น ที่ผ่านการการวิจัยมีความสําเร็จเฉพาะที่ควรจะขยายผลในเชิงวิชาการ เพื่อให้เป็น
ประโยชน์กับทั้งประเทศ และสร้างความแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทั้งนี้ นโยบายของส่วนกลางต้องสร้าง
ความชัดเจนและแนวทางท่ีถูกต้องตามกฎหมายลําดับรองที่กําลังจะออกมา แนวทางปฏิบัติของจังหวัดต้องสร้าง
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดบูรณาการการทํางานในพื้นที่  
  ๔. พลเอก จิระศักดิ์ ชมประสพ กล่าวว่า ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานขณะน้ี 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มีการตั้งอนุกรรมาธิการข้ึนมาเพื่อมาแก้ปัญหาเร่ืองที่ดินโดยเฉพาะ คือ  
อนุกรรมาธิการแก้กฎหมาย อนุกรรมาธิการด้านกฎหมาย และอนุแนวเขตที่ดิน 1/4000 หรือ One Map  วุฒิสภา 
ได้มีการศึกษาและจัดทําข้อพิจารณาเสนอไปยังรัฐบาลตามอํานาจหน้าที่โดยตรงด้วย ปัญหาเร่งด่วนขณะนี้คือความ
เชื่อมโยงให้ประชาชน วิสาหกิจชุมชน ให้ได้ประโยชน์หรือเร่ิมใช้ประโยชน์จากการปลูกกัญชา ซึ่งจะเป็นการสร้าง
เศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลต่อไป 
  ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ ชี้แจงว่า สําหรับใบกัญชา นําไปเป็นตํารับยาไทย ดอกนําไปสกัดเป็นน้ํามันเป็นยาโอสถ สําหรับการ
ปลูกเป็นระบบอินทรีย์ ในการปลูกกัญชาจะวิเคราะห์ทุกส่วน กําจัดศัตรูพืชในระบบออแกนิกฟาร์มม่ิง  
 
 

 



-20- 
 
  ที่ปรึกษาของโครงการการปลูกกัญชา มทส. กล่าวว่า สําหรับวิสาหกิจชุมชนที่จะขออนุญาต 
จะต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่ มีหน้าที่ ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์  
เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ 
หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย เช่น ถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนในโคราช  
ก็ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน หรือ มสท. หรือหากย่ืนคําขอที่
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามแบบคําขอแล้ว อย. จะตรวจสอบว่า สร้างโรงเรือนตามแบบมาตรฐาน 
หรือไม่ หากไม่ผ่านมาตรฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูก วิสาหกิจชุมชนตามมาตรา 26/5(4) ต้องเข้าใจระเบียบ 
ต้องเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์  
  นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในฐานะที่
กระทรวงสาธารณสุขเป็นคนกลางที่นํานโยบายมาปฏิบัติ ขณะนี้ ในส่วนของการรักษาของโรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัดนครราชสีมา จะมีคลินิคกัญชาเปิดให้บริการ ประมาณ 7-8 โรงพยาบาล สําหรับในส่วนของแพทย์คิดอย่างไร
เก่ียวกับนโยบายการนํากัญชามาใช้ในการรักษาโรค ดังนั้น กัญชาในทางการแพทย์คือการก้าวแรกที่เราจะเดินไป
พร้อมกัน ตอนนี้กฎหมายยังไม่ปลดล็อกถ้าจะประชาสัมพันธ์อะไรประสานสื่อ อาจจะต้องระมัดระวัง และสิ่งที่เป็น
ห่วงพี่น้องเกษตรกรคือปัญหาสินค้าล้นตลาดหรือไม่ ขอเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกร หมอ นักกฎหมาย คนอนุญาต 
เกษตรกร ก้าวไปและพัฒนาไปด้วยกัน 

 
 

 
 

 

รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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  ต่อมา เวลา 18.00 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีเปิดการ
รําบวงสรวงท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประจําปี 2564 ในโอกาสท่ีคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2564 โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาสตรี ยังได้ร่วมกับสตรีชาวจังหวัด
นครราชสีมา รําบวงสรวงท้าวสุรนารี โดยทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยอมรินทร์สีฟ้า ทัดดอกบีบ อนึ่ง นางประยูร 
เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จํานวน 20,000 บาท  
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

เฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมพิธีรําบวงสรวงท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประจําปี 2564 
ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
  วันพุธที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๖4 
  เวลา 09.15 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เดินทางไปพบปะกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหม ณ ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหม
ปักธงชัย อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาผ้าไหมและสินค้า
หัตถกรรม  โดยมี นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอําเภอปักธงไชย หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มผู้ประกอบการไหม / 
OTOP ในพื้นที่ให้การต้อนรับ 
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  ความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไป 
  ศูนย์วัฒนธรรมปักธงชัย อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ปักธงชัย มีผ้าไหมและสินค้าหัตถกรรมจําหน่าย 
มีการจัดแสดงนิทรรศการ กระบวนการเลี้ยงไหมและผลิตผ้าไหมแบบครบวงจร ศูนย์วัฒนธรรมปักธงชัยเป็นที่ตั้งของ
ชมรมไหมนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางในการติดต่อธุรกิจผ้าไหมที่สําคัญของประเทศ มีสินค้าจําหน่ายในราคา
ย่อมเยา ผ้าไหมปักธงชัยเป็นอําเภอที่มีชื่อเสียงทางด้านทอผ้าไหม อยู่ห่างจากนครราชสีมา 32 กิโลเมตร ไปตาม
ทางหลวงหมายเลย 304 (นครราชสีมา-ปักธงชัย-กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา) นักท่องเที่ยวนิยมไปชมการทอผ้าและซื้อ
เป็นของที่ระลึก การทอผ้าไหมของอําเภอปักธงชัยจะใช้ไหมสําเร็จ ไม่มีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ในอดีตการทอผ้า
ไหมจะมีเฉพาะไหมพื้น แต่ปัจจุบันมีการทอผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงาม 
  ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การตลาดของอาเชียน ASEAN Silk 
Soureing Hub ภายในศูนย์มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการทอผ้าไหมดั้งเดิม จัดแสดงอุปกรณ์
เคร่ืองมือการทอผ้าไหมแบบโบราณ ตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้น คนเมืองปักเรียกพิพิธภัณฑ์ว่า “โฮมของเก่า”  
จัดแสดงนิทรรศการการทอผ้าไหมลวดลายต่างๆ การย้อมสีเส้นไหม ทั้งสีเคมี และย้อมจากสีธรรมชาติ การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหมการทอผ้าไหมด้วยก่ีกระตุก การมัดหม่ี และการแปรรูปผ้าไหม 
  ร้านค้าผ้าไหมและสินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ 
ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) 
  อําเภอปักธงชัยเป็นอําเภอที่มีผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าไหมมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
จํานวน ๖4 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการประเภทกลุ่ม จํานวน ๑๕ กลุ่ม ประเภทรายเดียว จํานวน ๕4 ราย ประเภท 
SME จํานวน ๔ ราย ผู้ประกอบการไหม ได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี           
นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงประทาน "ผ้ามัดหม่ีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เพื่อให้ช่างทอผ้า ได้นําไปพัฒนา          ทั้ง
ลวดลายและเทคนิค ให้มีความร่วมสมัย สามารถยกระดับสู่สากล และเกิดการขับเคลื่อนการทอผ้าอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการไหมมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการรณรงค์ให้ข้าราชการ กลุ่มองค์กร 
ประชาชนทุกภาคส่วน สวมใส่ผ้าไทย ทําให้เกิดการปลุกกระแสวงการผ้าไทย ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน  
โดยเม่ือวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคาม ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดงาน "มหกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเส้นไหมและ
ผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์แหง่นี้ มียอดจําหน่ายไหม ทั้งสิ้น ๔,๗๙๐,๐๐๐ บาท 
     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหม 
 จากการเปิดให้กลุ่มกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหม ประกอบด้วย ประธานเครือข่าย OTOP 
อําเภอปักธงไชย  คญาบาติก ราตรีไหมไทย ประธานกลุ่มธรรมรักษ์ผ้าไหมปักธงไชย หจก. วรรณวัฒน์ไหมไทย 
บริษัทฉัตรทองไหมไทย จํากัด นายกสมาคมไหมนครราชสีมา (แต๋วไหมไทย) ประธานกลุ่มสหกรณ์อาชีพผ้าไหม 
ปักธงไชย และบริษัทเมืองย่าซิลเค่น (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกันนําเสนอปัญหา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) พบว่า        
มีประเด็นสําคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านการตลาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ให้มีการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไหมในส่วนราชการเพื่อเป็นการสร้างรายได้และให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน     
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศ รวมไปถึงให้สถาบันการศึกษามีหลักสูตรการเรียน     
การสอนที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อสร้างคน สร้างงาน รักษาการทอผ้าไหม การย้อมสีธรรมชาติเพื่อเป็นการ  
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สืบสานภูมิปัญญาทอผ้าไหมจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้สูญหายไป และได้ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่มารับฟังปัญหาและให้
คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 การดําเนินการของคณะกรรมการฯ 
  1. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาที่ทํา
ให้ต้องมีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลต่าง ๆ จากประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สําหรับปัญหาสําคัญที่พบ คือ ปัญหาด้านการตลาด และข้อเสรอเร่ืองการสร้างเยาวชนคน 
รุ่นใหม่ ด้วยการปลูกฝังให้รักพื้นถิ่น รักพ่อแม่ จะได้ร่วมกันสืบทอดต่อยอดภูมิปัญญาในการผลิตผ้าไหมจากรุ่นสู่รุ่น
ต่อไป โดยสมาชิกวุฒิสภาจะนําข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปดําเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้
บทบาทของวุฒิสภาต่อไป 
  2. นายสุธี มากบุญ กล่าวให้กําลังใจประชาชน และชื่นชมจังหวัดนครราชสีมาที่พัฒนาและสาน      
ต่อให้ผ้าไหมไทยก้าวไกลสู่สากล ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้างคุณูประการให้กับประชาชน และชาวปักธงชัยได้สาน
ต่อทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ขอให้รักษาไว้และฝากให้ช่วยกันทําหน้าที่ต่อไป  
  3. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เสนอให้ทําไหมแบบครบวงจร โดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหมหากทําเป็นมาตรฐานได้ราคาแพงก็มีคนซื้อ การไม่รักษาคุณภาพเป็นของเส้นไหม ไหมผสมจะทําให้คุณภาพ
เราด้อยลง ควรย้อมสีธรรมชาติปลอดสารพิษ และขอให้รักษาและอนุรักษ์ลายดั้งเดิมไว้ ช่วงสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโควิด-19 อาจกระทบต่อการตลาดแต่ขอให้ยึดเร่ืองคุณภาพไว้ ในภาพรวมขอชื่นชมผ้าไหมปักธงไชย 
และเป็นกําลังให้ผู้ประกอบการทุกคน 
  ๔. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กล่าวว่า ได้ช่วยรณรงค์ให้มีการใส่ผ้าไหมไทย โดยเสนอประธาน
วุฒิสภา เพื่อขอให้ทุกวันจันทร์สมาชิกวุฒิสภาแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมไทย นี่คือความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งเพราะได้ช่วย
ชาวบ้าน ช่วงนี้มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราต้องช่วยกันอุดหนุนคนไทยด้วยกัน และขอชื่นชม
อําเภอปักธงชัยที่เข้มแข็งช่วยกันได้ดีมาก  
  ๕. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กล่าว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องพัฒนาคุณภาพสี วิธีการเก็บ
รักษา การสร้างมูลค่าของสินค้าและดูพัฒนาการของความคิดของเด็ก ๆ สําหรับข้อคิดเห็นให้สถาบันการศึกษา 
มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อสร้างคน สร้างงาน รักษาการทอผ้าไหม  
การย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาทอผ้าไหมจากรุ่นสู่ รุ่นไม่ให้สูญหายไปนั้น พระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) การเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติที่กําลังจะออกมาใหม่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (กศจ.) ดูแลการศึกษาของจังหวัดทั้งจังหวัด นโยบายกระทรวงศึกษา 
ออกมาให้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้มากข้ึน จังหวัดนครราชสีมาเด่นเร่ืองผ้าไหม ดังนั้น สถานศึกษาอาจเพิ่มให้เด็ก
เยาวชนได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมเลยการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะมีความสําคัญย่ิงในต่อไปนี้ ทั้งนี้ จะนําเข้าหารือใน
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา อีกทางหน่ึง 
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รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหม 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
  ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดนครราชสีมา ในคร้ังนี้ ยังถือเป็นโอกาสสําคัญในการกระตุ้นและส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในช่วงที่ผ่านมา และจากการลงพื้นที่ได้มีประชาชนในพื้นที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถ
จําแนกได้รวม 4 ด้าน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้นําเข้าหารือในวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องเพื่อ
ดําเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
         จัดทําโดย 
         นางสาววิภารัตน์ เพียราช 
         นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
         ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
  



 
สรุปการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 
ก่อนการลงพื้นที่ 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. 
 

การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

- Facebook วุฒิสภา พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 

 

  

- Facebook วุฒิสภา  พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 

  

- Facebook  
  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 
 1 กรมประชาสัมพันธ์ 

พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- Facebook  
  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 
  1 กรมประชาสัมพันธ์ 

พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564  

 

- Facebook  
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดนครราชสีมา 

พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564  

 

 

- Facebook  
  สวท.นครราชสีมา  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หั วข้ อข่ า ว  : โ คร งก ารสมา ชิ ก
วุ ฒิ ส ภ า พ บ ป ร ะ ช า ช น  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ใน
วันที่ 22 มี.ค. 64 อําเภอสูงเนิน 
วันอังคารที่ 23 มี.ค. 64 อําเภอ
เมืองนครราชสีมา และวันพุธที่ 24 
มี.ค. 64 อําเภอปักธงชัย 
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 

1. การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- Facebook 
  สวท.นครราชสีมา  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (ตอนล่าง) ในวันที่ 22 มี.ค. 64 
อําเภอสูงเนิน วันอังคารที่ 23 มี.ค. 
64 อําเภอเมืองนครราชสีมา และวัน
พุธที่ 24 มี.ค. 64 อําเภอปักธงชัย   

- Line Mass Media พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(ตอน ล่ า ง )  ล ง พื้ น ที่  ณ  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564  

 

- Line FM. 105.25 Radio พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(ตอน ล่ า ง )  ล ง พื้ น ที่  ณ  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 

 

 

- Line สื่อมวลชนโคราช 
 

พฤหัสบดี 
11 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(ตอน ล่ า ง )  ล ง พื้ น ที่  ณ  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การประชาสัมพันธ์

โครงการ 
(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- วิทยุกองทัพบก ศุกร์ 
12 มีนาคม 2564 

ข่าวต้นชั่วโมง เวลา 14.00 น. 
 

 

- สวท. FM 92.5 MHz และ  
  AM 891 kHz 

ศุกร์ 
12 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ บันทึกสถานการณ์ 
เวลา 08.00 – 09.00 น.  

 

- สวท. FM 106.25 MHz ศุกร์ 
12 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ Happy Time 
เวลา 09.10 – 10.00 น.  

 

- สวท. FM 105.25 MHz ศุกร์ 
12 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ  สี่แยกข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ สปข.1 
เวลา 16.10 – 17.00 น. 

 
 

- Facebook  
  NBT 11 ทีวีอีสาน 

ศุกร์ 
12 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอน ล่ า ง )  ล ง พื้ น ที่  ณ  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564  

 

 
- Facebook  
  NBT 11 ทีวีอีสาน 

ศุกร์ 
12 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอน ล่ า ง )  ล ง พื้ น ที่  ณ  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564   
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การประชาสัมพันธ์

โครงการ 
(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- Facebook  
  สํานักประชาสัมพันธ์เขต 
 1 กรมประชาสัมพันธ์ 

เสาร์ 
13 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เตรียม
ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และ
ประชาชนในพื้นที่   

- สวท. FM 92.5 MHz และ  
  AM 891 kHz 

เสาร์ 
13 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ คุยสบายบ่ายสอง 
เวลา 14.00 – 15.00 น.  

 

- Facebook  
  NBT 11 ทีวีอีสาน 

เสาร์ 
13 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา เตรียม
ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และ
ประชาชนในพื้นที่   

- Website nbttvesan เสาร์ 
13 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง )  ลง พื้น ที่  ณ  จั งห วัด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 

 

 

 
- สวท. FM 105.25 MHz อาทิตย์ 

14 มีนาคม 2564 
พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.  
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การ

ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

 

- สวท. FM 106.25 MHz อาทิตย์ 
14 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.  

 

- สวท. FM 106.25 MHz จันทร์ 
15 มีนาคม 2564 

พู ด แทรก ร ายก า ร  Happy Time  
เวลา 09.10 – 10.00 น.  

 

- สวท. FM 105.25 MHz จันทร์ 
15 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สี่แยกข่าวกรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ส ป ข .  1  
เวลา 16.10 – 17.00 น. 

 
 

- NBT 11 ที วี อี สาน  ช่ อง 
  หมายเลข 11 

จันทร์ 
15 มีนาคม 2564 

พู ด แท ร ก ร า ย ก า ร  อี ส า น วั น นี้   
เวลา 16.00 น. - 17.00 น.  

 

- สวท. FM 105.25 MHz   จันทร์ 
15 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.  

 

- สวท. FM 106.25 MHz จันทร์ 
15 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.  

 

- สวท. FM 106.25 MHz อังคาร 
16 มีนาคม 2564 

พู ด แทรก ร ายก า ร  Happy Time  
เวลา 09.10 – 10.00 น.  

 

- สวท. FM 105.25 MHz อังคาร 
16 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สี่แยกข่าวกรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ส ป ข .  1  
เวลา 16.10 – 17.00 น. 

 
 

- สวท. FM 105.25 MHz   อังคาร 
16 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.  

 

- สวท. FM 106.25 MHz อังคาร 
16 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.  

 

 



-7- 

ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การ

ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- สวท. FM 106.25 MHz พุธ 
17 มีนาคม 2564 

พู ด แท รก ร า ยก า ร  Happy Time  
เวลา 09.10 – 10.00 น.  

 
 
 

- สวท. FM 105.25 MHz พุธ 
17 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สี่แยกข่าวกรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ส ป ข .  1  
เวลา 16.10 – 17.00 น. 

  

- สวท. FM 105.25 MHz   พุธ 
17 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 106.25 MHz พุธ 
17 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 106.25 MHz พฤหัสบดี 
18 มีนาคม 2564 

พู ด แท รก ร า ยก า ร  Happy Time  
เวลา 09.10 – 10.00 น.   

- สวท. FM 105.25 MHz พฤหัสบดี 
18 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สี่แยกข่าวกรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ส ป ข .  1  
เวลา 16.10 – 17.00 น. 

  

- สวท. FM 105.25 MHz   พฤหัสบดี 
18 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 106.25 MHz พฤหัสบดี 
18 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 106.25 MHz ศุกร์ 
19 มีนาคม 2564 

พู ด แท รก ร า ยก า ร  Happy Time  
เวลา 09.10 – 10.00 น.   
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การ

ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- สวท. FM 105.25 MHz   ศุกร์ 
19 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 106.25 MHz ศุกร์ 
19 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 92.5 MHz และ 
  AM 891 kHz 

เสาร์ 
20 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ คุยสบายบ่ายสอง  
เวลา 14.00 – 15.00 น.   

- สวท. FM 105.25 MHz   เสาร์ 
20 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 106.25 MHz เสาร์ 
20 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- Line FM. 105.25 Radio อาทิตย์ 
21 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(ตอนล่าง) เตรียมลงพื้นที่ ณ จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 

  

- Line สื่อมวลชนโคราช อาทิตย์ 
21 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : คณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(ตอนล่าง) เตรียมลงพื้นที่ ณ จังหวัด
นครราชสีมา วันที่ 22-24 มีนาคม 
2564 
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ก่อนการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การ

ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

(จดหมายข่าว/
Spot/Banner) 
การนําเสนอข่าว 
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

- สวท. FM 100.50 MHz 
  MCOT News 

อาทิตย์ 
21 มีนาคม 2564 

ข่าวต้นชั่วโมง เวลา 10.00 น.  
 

- สวท. FM 105.25 MHz   อาทิตย์ 
21 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 106.25 MHz อาทิตย์ 
21 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- Facebook  
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดนครราชสีมา 

อาทิตย์ 
21 มีนาคม 2564 

หั วข้ อข่ าว  :  สมาชิ ก วุฒิ สภาพบ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา 

  
- Facebook 
  สวท.นครราชสีมา  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

อาทิตย์ 
21 มีนาคม 2564 

หั วข้ อข่ าว  :  สมาชิ ก วุฒิ สภาพบ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา 

  
- Facebook วุฒิสภา อาทิตย์ 

21 มีนาคม 2564 
หั วข้ อข่ าว  :  สมาชิ ก วุฒิ สภาพบ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การนําเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

- Facebook 
  สวท.นครราชสีมา  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

(LIVE) สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่ดงมะไฟ จังหวัดนครราชสีมา 

  
- Facebook 
  สวท.นครราชสีมา  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
โคราชรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ปลูกกาแฟดงมะไฟ ในการแก้ไขปัญหา
ที่ดินทํากิน   

- Website 
  สํ า นั ก ข่ า ว ก ร ม
ประชาสัมพันธ์ 

จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
นครราชสีมารับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟดงมะไฟ ใน
การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน 

 
 

- Facebook วุฒิสภา 
 

จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

หั วข้ อข่ าว  :  สว .ลงพื้ น ที่ จั งหวั ด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กาแฟดงมะไฟ อําเภอสูงเนิน เกี่ยวกับ
ปัญหาที่ดินทํากิน   

- Facebook วุฒิสภา 
 

จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ วันนี้ที่สภาไทย 
เวลา 08.30 – 09.00 น. 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การนําเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

- Line Mass media จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

หัวข้ อ ข่าว  :  สว .ลง พื้น ที่ จั งห วัด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกาแฟดงมะไฟ อําเภอสูงเนิน 
เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทํากิน 

 

 

 

- วิทยุกองทัพบก จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

ข่าวต้นชั่วโมง เวลา 17.00 น 
  

- สวท. FM 105.25 MHz จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สี่แยกข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ สปข. 1  
เวลา 16.10 – 17.00 น. 

  

- สวท. FM 105.25 MHz   จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 106.25 MHz จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น. 

  

- Website  
  สํา นักงานพัฒนาชุมชน 
 จังหวัดนครราชสีมา 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สพอ.สูงเนิน ร่วมต้อนคณะ
สมาชิกวุ ฒิสภาพบประชาชนตาม
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนล่าง)   

- Facebook 
  สวท.นครราชสีมา  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
ชุมชนโพนสูง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
และรับฟั งปัญหา พร้ อมเยี่ ยมชม
“ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตร
ขอบเมือง   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การนําเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

- Website  
  สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่
ชุมชนโพนสูง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
และรับฟังปัญหา “ท่องเที่ยวบ้านโพน
สูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง”   

- Facebook  
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดนครราชสีมา 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

(LIVE) สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ใ น พื้ น ที่ บ้ า น โ พ น สู ง  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา   

- Facebook  
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดนครราชสีมา 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

(LIVE) สมาชิกวุฒิสภาร่วมรับเสด็จใน
พิธีเปิดรําบวงสรวงท้าวสุรนารี 

  
- Facebook  
  สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดนครราชสีมา 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จใน
งานพิธีบวงสรวงและรําสดุดีท้าวสุรนารี 
ประจําปี ๒๕๖๔   

- Facebook  
  สํานักประชาสัมพันธ์ เขต 
  1 กรมประชาสัมพันธ์ 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จใน
งานพิธีบวงสรวงและรําสดุดีท้าวสุรนารี 
ประจําปี ๒๕๖๔   

- gnews อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หั วข้ อข่ าว  : สว .ลง พื้ น ที่ จั งห วั ด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กาแฟดงมะไฟ อําเภอสูงเนิน เกี่ยวกับ
ปัญหาที่ดินทํากิน   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การนําเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

- Website  
  สํา นักงานพัฒนาชุมชน 
 จังหวัดนครราชสีมา 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : พช.เมืองนครราชสีมา 
ร่วมโครงการสมาชิก วุฒิสภาพบ
ประชาชน   

- Facebook วุฒิสภา อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หั วข้ อข่ าว  :  สว .ลงพื้ น ที่ จั งหวั ด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กาแฟดงมะไฟ อําเภอสูงเนิน เกี่ยวกับ
ปัญหาที่ดินทํากิน   

- Facebook วุฒิสภา อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หั วข้ อข่ าว  :  สว .ลงพื้ น ที่ จั งหวั ด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ
เกี่ยวกับการปลูกกัญชา   

- Facebook วุฒิสภา อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หั วข้ อข่ าว  :  สว .ลงพื้ น ที่ จั งหวั ด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านโพนสูง เกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ํา 
และพบกับผู้แทนส่วนต่างๆเกี่ยวกับการ
ปลูกกัญชา   

- Facebook วุฒิสภา อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สว.ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ไปใน
พิธีเปิดการรําบวงสรวงท้าวสุรนารี (คุณ
ย่าโม) ประจําปี 2564   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การนําเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

- Line Mass media  อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หัวข้ อ ข่าว  :  สว .ลง พื้น ที่ จั งห วัด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านโพนสูง เกี่ยวกับปัญหา
แหล่งน้ํา และพบกับผู้แทนส่วนต่างๆ
เกี่ยวกับการปลูกกัญชา 

 
 

 
 

- Line Mass media  อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สว.ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ไปใน
พิธีเปิดการรําบวงสรวงท้าวสุรนารี (คุณ
ย่าโม) ประจําปี 2564 

 

 

- สวท. FM 105.25 MHz อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สี่ แยกข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ สปข. 1  
เวลา 16.10 – 17.00 น. 

  

- สวท. FM 105.25 MHz   อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- สวท. FM 106.25 MHz อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

- Facebook  
  สํานักประชาสัมพันธ์ เขต 
  1 กรมประชาสัมพันธ์ 

พุธ 
24 มีนาคม 2564 

(LIVE) สว.ลงพื้นที่จังหวัดครราชสีมา 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และอเสนอแนะ
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง 
เกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ํา   

 

 



-15- 

ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การนําเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

- Facebook  
  nbt 11 ทีวีอีสาน 

พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หัวข้ อ ข่าว  :  สว .ลง พื้น ที่ จั งห วัด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกาแฟดงมะไฟ อําเภอสูงเนิน 
เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทํากิน 

 

  
- Facebook  
  nbt 11 ทีวีอีสาน 

พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาติดตาม
ปัญหาที่ดินทํากินบ้านดงมะไฟ   

- Facebook  
  nbt 11 ทีวีอีสาน 

พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพื้นที่รับฟังปัญหา
แหล่งน้ําชุมชนโพนสูง   

- Website tpchannel พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สว.ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา 
รั บ ฟั ง ปัญหาประชาชนและการ
ดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์   

- Facebook วุฒิสภา พุธ 
24 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ วันนี้ที่สภาไทย 
เวลา 08.30 – 09.00 น.   

- Facebook วุฒิสภา พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หั ว ข้ อ ข่ า ว  :  สว .ลงพื้นที่ จั งหวัด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประกอบการผ้า
ไหมปักธงชัย ในการพัฒนาผ้าไหมและ
สินค้าหัตถกรรม   

- Facebook วุฒิสภา พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา   
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การนําเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

- Facebook วุฒิสภา พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หัวข้อ ข่าว  :  สกู๊ปคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ใน พื้ น ที่ จั ง ห วั ดภ าคตะ วั นออก 
เฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ 
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 
22-24 มีนาคม 2564 

 

 
 

- Facebook วุฒิสภา พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : โครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน จังหวัดนครราชสีมา   

- Line Mass media พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หั ว ข้ อ ข่ า ว  :  สว .ลงพื้นที่ จั งหวัด
นครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประกอบการผ้า
ไหมปักธงชัย ในการพัฒนาผ้าไหมและ
สินค้าหัตถกรรม 

 
 

- Line Mass media พุธ 
24 มีนาคม 2564 

หั วข้ อข่ า ว  :  สกู๊ปคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอน ล่ า ง )  ลง พื้ น ที่  ณ  จั งห วั ด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 
มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในหลากหลายประเด็น 

 

 

- สวท. FM 105.25 MHz พุธ 
24 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สี่ แยกข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ สปข. 1  
เวลา 16.10 – 17.00 น. 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การนําเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

- สวท. FM 105.25 MHz   พุธ 
24 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น. 

 
 

- สวท. FM 106.25 MHz พุธ 
24 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น.   

2. การให้สัมภาษณ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

(สมาชิกวุฒิสภา) 

- nbt 11 ทีวีอีสาน 
  กรมประชาสัมพันธ์ 

จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ 
สมาชิกวุฒิสภา/ที่ปรึกษาและกรรมการฯ 
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟ  

 

- สวท.นครราชสีมา  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ 
สมาชิกวุฒิสภา/ที่ปรึกษาและกรรมการฯ 
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟ  

 

- สํานักงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดนครราชสีมา 
  กรมประชาสัมพันธ์ 

จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ 
สมาชิกวุฒิสภา/ที่ปรึกษาและกรรมการฯ 
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟ  

 

- ช่อง 5 จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ 
สมาชิกวุฒิสภา/ที่ปรึกษาและกรรมการฯ 
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟ  

 

- nbt 11 ทีวีอีสาน 
  กรมประชาสัมพันธ์ 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ 
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง  
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
2. การให้สัมภาษณ์

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
(สมาชิกวุฒิสภา) 

- สวท.นครราชสีมา  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ์
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ 
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง  

 

- สํ านั กงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดนครราชสีมา 
  กรมประชาสัมพันธ์ 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ์
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ 
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง  

 

- สวท.นครราชสีมา  
  กรมประชาสัมพันธ์ 

พุธ 
24 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายสุธี มากบุญ 
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ  
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จ ากประช าชน ใน พื้ น ที่ จั งห วั ด
นครราชสีมา  

 

- สํ านั กงานประชาสัมพันธ์ 
  จังหวัดนครราชสีมา 
  กรมประชาสัมพันธ์ 

พุธ 
24 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายสุธี มากบุญ 
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ  
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จ ากประช าชน ใน พื้ น ที่ จั งห วั ด
นครราชสีมา  

 

- Social Media วุฒิสภา 
  (Web site/ Face book /   
  Twitter/ Line/ YouTube 

พุธ 
24 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายสุธี มากบุญ 
สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการฯ  
ประเด็น : ภาพรวมการรับฟังความคิดเห็น
จ ากประช าชน ใน พื้ น ที่ จั งห วั ด
นครราชสีมา 
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ระหว่างการลงพื้นที่ (ต่อ) 

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
3. คลิปสัมภาษณ์

ประชาชน 
Social Media วุฒิสภา 

(Web site/ Face book / 
Twitter/ Line/ YouTube) 

จันทร์ 
22 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 : นายนพดล ม่วงแก้ว 
ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านดงมะไฟ  
ประเด็น : สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภาใน
การแก้ปัญหาที่ดินทํากิน  

 

อังคาร 
23 มีนาคม 2564 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 2 : นายอรุณ ขันโคกสูง  
ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง  
ประเด็น : สะท้อนปัญหาถึงสมาชิกวุฒิสภาการ
แก้ปัญหาแหล่งกักเก็บน้ํา 
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หลังการลงพื้นที่  

ลําดับ เรื่อง ช่องทาง วัน/เวลา รายละเอียด ภาพประกอบ เพิ่มเติม 
1. การนําเสนอข่าว

ผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

- Facebook  
  nbt 11 ทีวีอีสาน 

พฤหัสบดี 
25 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สว.รับฟังความเห็นการปลูก
กัญชา   

- Facebook  
  nbt 11 ทีวีอีสาน 

พฤหัสบดี 
25 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามปัญหา
ที่ดินทํากิน และปัญหาแหล่งน้ํา   

- สวท. FM 105.25 MHz พฤหัสบดี 
25 มีนาคม 2564 

พู ดแทรกรายการ  สี่ แ ยก ข่ า วกรม
ประชาสัมพันธ์ สปข. 1  
เวลา 16.10 – 17.00 น. 

 
 

- สวท. FM 105.25 MHz   พฤหัสบดี 
25 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น. 

 
 

- สวท. FM 106.25 MHz พฤหัสบดี 
25 มีนาคม 2564 

พูดแทรกรายการ สบาย สบาย หลังข่าว 
เวลา 19.30 – 20.00 น. 

 
 

- YouTube  
  nbt 11 ทีวีอีสาน 

เสาร์ 
30 มีนาคม 2564 

หัวข้อข่าว : สว ลงพื้นที่รับฟังปัญหาแหล่ง
น้ําชุมชนโพนสูง   

- Website มติชน ศุกร์ 
2 เมษายน 2564 

หัวข้อข่าว : สว.พบประชาชน 
  

2. สกู๊ปข่าว Social Media วุฒิสภา 
(Web site/ Face book / Twitter/ 

Line/ YouTube) 

ศุกร์ 
26 มีนาคม 2564 

ประเด็น : คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ ณ 
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 
มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในหลากหลายประเด็น 
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สรุปการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 

 

ประเภท 
สื่อ 

สื่อภายใน สื่อภายนอก Mass Media สื่อท้องถิ่น 

รวม 
เฟซบุ๊ก 

ทวิต
เตอร์ 

IG เว็บ 
ไซต์ 

ไลน์ สาร
วุฒิสภา 

You 
Tube 

ทีวี วิทยุ หนังสื
อ 

พิมพ์ 

ออนไลน์ กองทัพ อสมท. วิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือ
พิมพ์ 

ออนไลน์ 

1 14 14 14 5 48 1 1 9 10 4 18 2 2 43 9 2 32 228 
 
หมายเหตุ : สื่อภายในช่องทางไลน์ ส่งออกไป 10 กลุ่ม ได้แก่ 1.Mass Media 2.สื่อภูมิภาควุฒิสภา กลุ่มที่ 1-5 (5 กลุ่ม) 3.กลุ่มไลน์สมาชิกวุฒิสภา (Senate News)  
4.กลุ่มไลน์ข้าราชการและบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มที่ 1-3 (3 กลุ่ม) ใช้วิธีนับการเผยแพร่เป็นจํานวนครั้ง 

 

 
 
 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนในการลงพ้ืนท่ี 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันท่ี 22-24 มีนาคม 2564 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเมินผลแบบสํารวจความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดนครราชสีมา 
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 83 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ชาย 32 38.60 
หญิง 51 61.40 
รวม 83 100 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 51 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.40 ) และ เพศชาย 
จํานวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.60)   

 ๒. อายุ  
 อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

น้อยกว่า ๒๐ ปี 
๒๑ – ๓๐ ปี 
๓๑ – ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี 

มากกว่า ๖๐ ปี 

5 
9 
8 

11 
18 

32 

6.00 
10.80 
9.60 

13.30 
21.70 

38.60 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.60) 
รองลงมา ได้แก่ 51-60 ปี จํานวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.70) 41-50 ปี จํานวน 11 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 13.30) 21-30 ปี จํานวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.80) 31-40 ปี มีจํานวน 8 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 9.60) และน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.00) ตามลําดับ 
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 ๓. ระดับการศึกษา  

ระดับการศกึษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ไม่ได้เรียน 
ประถมศึกษา 

6 
50 

7.30 
60.20 

มัธยมศึกษา 20 24.10 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 3.60 
ปริญญาตรี 3 3.60 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.20 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 
60.20) รองลงมา ได้แก่ มัธยมศึกษา จํานวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.10) ไม่ได้เรียน จํานวน 6 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 7.30) ส่วนอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และปริญญาตรี มีจํานวนเท่ากัน คือ 3 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 3.60) และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.20) ตามลําดับ 

        ๔. อาชีพหลัก  

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อ่ืน ๆ 

48 
14 
2 
3 

16 

57.80 
16.90 
2.40 
3.60 

19.30 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 48 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.80) 
รองลงมา ได้แก่ อ่ืนๆ จํานวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.30) รับจ้าง จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 
16.90) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.60) และค้าขาย จํานวน 2 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 2.40) ตามลําดับ    

 ๕. การรับรู้ รับทราบ ข้อมูลหรือนโยบายของรัฐบาลจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเภท จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กํานันฯ 
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 
อ่ืน ๆ 

61 
13 
24 
10 
4 

54.40 
11.60 
21.42 
8.92 
3.57 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ จํานวน 61 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 54.40) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนตําบล, ผู้ใหญ่บ้าน, กํานัน จํานวน 24 
คน (คิดเป็นร้อยละ 21.42) ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จํานวน 13 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 11.60) อินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ จํานวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.92)            
และอ่ืน ๆ จํานวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.57) ตามลําดับ 
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ส่วนท่ี ๒  ประเด็นความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 

ความคิดเห็นต่อโครงการ ส.ว. พบประชาชน ร้อยละ (%) ระดับ 

1. ท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ท่านรับทราบบทบาทหน้าท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 
4. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เก่ียวกับการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
5. จากการลงพ้ืนท่ีของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต 
6. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

71.80 
83.80 

 
75.20 
75.70 

 
80.00 

 
86.00 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

รวม 78.60 มาก 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ร้อยละ 78.60) โดยเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 1 ประเด็น ได้แก่ ความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (ร้อยละ 86.00) 

 สําหรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีท่ีอยู่ในระดับมาก มีจํานวน 5 ประเด็น ได้แก่ รู้จัก
สมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 71.80) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ 83.80) บทบาทหน้าท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 
(ร้อยละ 75.20)  บทบาทภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ 
75.40) และการนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิต (ร้อยละ 80.00)    

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/อ่ืนๆ 

 - ปัญหาท่ีดินทํากินและปัญหาต้นไม้เศรษฐกิจกิจให้ถูกกฎหมาย 
 - สิทธิประชาชนท่ีชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเสนอกฎหมายไม่ควรเสนอช่ือแค่ 50,000 
รายช่ือ แต่ควรรับฟังระดับหมู่บ้าน กรณีเสียงไม่ถึง 50,000 รายช่ือ  
 - แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน และลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
 - อยากให้ มีโครงสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนต่อไป แต่อยากให้ประชาสัมพันธ์ไปถึง
ผู้ประกอบการล่วงหน้า เพ่ือจะได้เตรียมข้อมูลและแก้ปัญหาได้มากขึ้น 
 - แก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี พร้อมเพิ่มบทลงโทษที่จริงจังและเด็ดขาด 
 - อยากให้ติดตามผลงานหลังลงพ้ืนท่ีพบประชาชน เพ่ือทราบปัญหาและการแก้ปัญหาท่ีถูกทาง 
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หมายเหตุ :  
  ลักษณะคําถามของแบบสอบถาม แบ่งระดับการวัด แบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) ๕ ระดับ โดยมีการกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 - การแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา ความคิดเห็นต่อประโยชน์ 
ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการอบรม และระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย  ความหมาย 
๔.๒๑ – ๕.๐๐  มากท่ีสุด 

๓.๔๑ - ๔.๒๐ มาก 

๒.๖๑ - ๓.๔๐ ปานกลาง 

๑.๘๑ - ๒.๖๐ น้อย 

๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยท่ีสุด 
 
 - การคํานวณค่าร้อยละเฉล่ีย 
   ร้อยละเฉล่ีย =  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากแบบสอบถาม      X   ๑๐๐ 
                                        คะแนนเต็มจากแบบสอบถาม 

 เนื่องจากตัวช้ีวัดของโครงการ ได้กําหนดการประเมินผลโครงการโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ จึงได้
นําสถิติค่าเฉล่ียมาแปลเป็นค่าร้อยละ ได้ดังนี้ 
 

ค่าร้อยละ  ความหมาย 
  ๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐  มากท่ีสุด 

๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 

๕๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 

๓๖.๐๑ – ๕๒.๐๐ น้อย 

๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยท่ีสุด 
 

---------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ มี.ค. ๖๔

 
กําหนดการเดินทาง 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 
วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ณ จังหวัดนครราชสีมา 
___________________________ 

 
วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา - คณะฯ พร้อมกัน ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา  
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางจากอาคารรัฐสภา โดยรถบัสปรับอากาศ (อาหารว่างบริการบนรถ)  
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - ถึงร้าน River Curve อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ระยะทาง ๑๘๐ กม.) 
   - รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ อําเภอสูงเนิน จังหวัด 
    นครราชสีมา (ระยะทาง ๖๘ กม.) 
เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา - พบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
    ในประเด็นปัญหาด้านท่ีดินทํากินและอ่ืน ๆ    
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังโรงแรมสีมาธานี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 
    นครราชสีมา (ระยะทาง ๕๗ กม.) 
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา - ถึงโรงแรมสีมาธานี 
   - Check in / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ๑๗ พ่ีน้อง อําเภอ 
    เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา - กลับท่ีพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม 
เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง ตําบลหม่ืนไวย อําเภอเมือง 
    นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ระยะทาง ๑๓ กม.) 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา - พบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
    ในประเด็นปัญหาด้านแหล่งน้ําและอ่ืน ๆ 
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง 
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอ 
    เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ระยะทาง ๒๓ กม.) 
 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา... 
 



 
- ๒ - 

 
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - ถึงศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   - พบปะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการปลูก
    กัญชาจากผู้แทนส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
    ๑. คณะกรรมการกัญชาจังหวัดนครราชสีมา  
    ๒. ศูนย์วิจัยกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
    ๓. วิสาหกิจชุมชนรกัจังฟาร์มวังน้ําเขียว      
    ๔. วิสาหกิจชุมชนเสมา  
    ๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองม่วง อําเภอปากช่อง 
    ๖. วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักและผลไม้และสมุนไพรไทยวังน้ําเขียว  
    ๗. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจร และงานหัตถศิลป์ดินด่านเกวียน 
    ๘. วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์สมุนไพร อําเภอครบุรี 
เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - กลับท่ีพัก / เปล่ียนเครื่องแต่งกาย 
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ระยะทาง ๕ กม.)  
   - ร่วมพิธีบวงสรวงและรําถวายอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล 
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา - กลับท่ีพัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันพุธท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้า 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - พร้อมกัน ณ ล็อบบี้โรงแรม / check-out 
เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา - ออกเดินทางไปยังศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย อําเภอปักธงชัย จังหวัด 
    นครราชสีมา (ระยะทาง ๒๙ กม.) 
เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา - ถึงศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย 
   - พบปะกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็น 
    ท่ีเก่ียวข้อง 
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารก้ามทอง ปักธงชัย 
    (ระยะทาง ๗ กม.)  
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา - เดินทางกลับอาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 

______________________ 
 
หมายเหตุ : ๑. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. การแต่งกาย  
   - กิจกรรมพบประชาชน : เสื้อสีเหลือง 
   - กิจกรรมบวงสรวงย่าโม : บุรุษ : เสื้อไทยพระราชทาน / สตรี : ชุดผ้าไทย โทนสีฟ้า 
  ๓. ฝ่ายเลขานุการ  
   - นางเสาวลักษณ์ บัวทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน  โทร. ๐๘๑ ๔๒๐๑๒๙๕ 
   - นางสาววิภารัตน์ เพียราช โทร. ๐๘๐ ๕๔๒๘๙๕๔  
   - นางสาวสุกัญญา สําราญจิตร โทร. ๐๘๙ ๗๘๒๑๙๙๙ 
   - นายปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์ โทร. ๐๘๑ ๖๗๔๗๕๗๘ 



แบบส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรลงพ้ืนที่ 
โครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชนในพื้นที่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่ำง) 

 
 

 
ที่อยู่ ต ำบล................................................... อ ำเภอ...............................................จังหวัด............................................... 
ค ำชี้แจง  การส ารวจความคิดเห็นนี้จะน าข้อมูลไปใช้เปน็แนวทางประกอบการพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้อง และปรับปรุงโครงการฯ
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น  

 
1. เพศ 1. (   ) ชาย 2. (   ) หญิง 
2. อำยุ 1. (   ) น้อยกว่า 20 ปี 2.  (   ) 21 – 30 ปี 3.  (   ) 31 – 40 ปี 
 4. (   ) 41 – 50 ปี 5.  (   ) 51 – 60 ปี 6.  (   ) มากกว่า 60 ปี 
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 1.  (   ) ไม่ได้เรียน 2.  (   ) ประถมศึกษา 3.  (   ) มัธยมศึกษา 
 4.  (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5.  (   ) ปริญญาตรี 6.  (   ) สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อำชีพหลัก 
 1.  (   ) เกษตรกรรม 2.  (   ) รับจ้าง 3. (   ) ค้าขาย 
 4. (   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5.  (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 
5. ที่ผ่ำนมำ ท่ำนรับรู้ รับทรำบ หน้ำที่และอ ำนำจของสมำชิกวุฒิสภำจำกช่องทำงใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
 1.  (   ) วิทยุ/โทรทัศน์ 2.  (   ) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
 3.  (   ) บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ฯ  4. (   ) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์  

5.  (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................ 
 

ความคิดเห็นต่อโครงการ ส.ว. พบประชาชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 (น้อยที่สุด) 2 (น้อย) 3 (ปานกลาง) 4 (มาก) 5 (มากที่สุด) 

6. ท่านไดรู้้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด      

7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

     

8. ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา      
9. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภา 
ที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

     

10. จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับ
ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

     

11. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน 

     

12. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง 
............................................................................................................................. ................................................................ ....... 
........................................................... ............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ....................................................................... ....... 

                                                                       ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เลขที่........................... 



ที่อยู่ ................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

   วันที่ .............................................. 

เร่ือง  .......................................................................................................................................................... 

เรียน   ประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 

 ด้วยข้าพเจ้า ................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ .......................................... E-mail หรือ ID Line ……………………………………………….. 

(รายละเอียดเรื่อง) ...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
     ลงชื่อ 
 
   (นาย/นาง/นางสาว ...........................................................) 

 ผู้ร้องเรียน 


